



28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

67 ปี มศว

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 หน้า 13 มูลค่าข่าว 316,800.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



นัมเบอร์วัน คัดสรรเนื้อหาที่น่าสนใจจากโครงการ "มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย" ในงานสววิชาการ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สถาบันชั้นนำที่มุ่งพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเชฟรอน ร่วมกันจัดกิจกรรม "Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต" ในรูปแบบสะเต็มศึกษา

น้องอู๋อาน... ด.ญ.อรุณฯ ประดองกสิณี

ป.6 ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรเล่าว่า "ชอบวิทยาศาสตร์เพราะได้ทดลองได้ความรู้"



น้องอู๋อาน

น้องหนู

ใหม่ๆ เช่น การต่อไฟต่อมิกซ์ บวกและขั้วลบ มาต่อกันก็จะเกิดกระแสไฟให้อีกฐานที่ชอบคือฐานทำลูกกอล์ฟ

เพราะหนูชอบทำอาหาร และการทำอาหารก็อาศัยวิทยาศาสตร์ด้วยเช่นกัน เช่น การชั่ง ตวง วัด การผสมอาหาร เป็นต้น เพื่อนๆ บางคนอาจไม่ชอบวิทยาศาสตร์ เพราะมองว่าเนื้อหาบางเรื่องยาก เช่น ร่างกายมนุษย์ แต่หนูมองอีกแบบคือว่า วิชาวิทยาศาสตร์ แม้จะยากก็ไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราว่ายอย่างร่างกาย ถ้าคิดว่ายากก็ยาก แต่หากคิดว่าเป็นร่างกายของเรา ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว ก็จะรู้สึกสนุก นอกจากนี้หนูยังชอบวิชาภาษาไทยด้วยค่ะ โดยเฉพาะเรื่องกรอกรง หนูชอบอ่านเรื่องกรอกรงเรื่องสั้นๆ ก็จะสำหรับประโยชน์ของการอ่านคือ ทำให้เราได้รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ ทำให้เรามีความรู้มากขึ้น หนูคิดว่าวิชาวิทยาศาสตร์กับวิชาภาษาไทยก็ไปด้วยกันได้ เพราะเราเข้าใจวิทยาศาสตร์ และสนุกกับมันได้ เราก็ต้องรู้จักภาษาไทยก่อนก็อยากให้เพื่อนๆ อ่านหนังสือกันมากๆ ค่ะ"



น้องหนู... ด.ช.ณัฐกมล ถัดตามาลัย น.2 ร.ร.อัมพวันวิทย์ จ.ตาก บอกว่า "ชอบเรียนวิทยาศาสตร์ เพราะนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เช่น การทดลองปลูกต้นไม้ ผมก็จะนำไปทดลองปลูกต้นไม้ที่บ้าน เพราะบ้านผมมีต้นไม้ไม่มาก ผมตั้งใจที่มีโอกาสได้เข้าโครงการ ผมสนใจฐานที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะต้นไม้ จะได้นำกลับไปบอกเพื่อนๆ ที่โรงเรียน และบอกกับทุกคนให้ช่วยกันรักษาต้นไม้ไว้ นอกจากเราจะรักษาต้นไม้ที่มีอยู่เอาไว้แล้ว เราก็ต้องช่วยกันปลูกป่าปลูกต้นไม้เพิ่มด้วยครับ"

